

หนังสือพิมพ์

# เชียงใหม่

ปีที่ 29 ฉบับที่ 0503 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ราคา 10 บาท

## สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

**มฟล. เปิดสภากาแฟ ถกปัญหาสถานบันเทิงรอบ มหาลัยฯ**



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดประชุมสภากาแฟ เรื่องการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องซงโค อาคาร E-Park โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือแนวทางในการดูแลนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายใน เช่น สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา สถานักศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ กรมสรรพสามิตพื้นที่ เชียงราย เทศบาลตำบลท่าสุต เครือข่ายหอพักนักศึกษา โดยสภากาแฟครั้งนี้เป็นการ

พูดคุยเกี่ยวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาเปิด-ปิด การเปิดเพลงเสียงดัง การตรวจสอบอายุของผู้ใช้บริการ รวมถึง ปัญหาที่ตามมาจากการจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และบทบาทหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีการเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดย ดร.พนม วิทยุญยอง รองอธิการบดี ประธานการประชุม ได้กล่าวในฐานะตัวแทน มฟล. ว่าขอความร่วมมือในการช่วยกันสอดส่องดูแล เหล่านักศึกษา ที่เปรียบเหมือนบุตรหลานของเราเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน ได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**มฟล.- ม.อิโรชิมา ลงนามความร่วมมือวิชาการ เตรียมแลกเปลี่ยนนักศึกษา-อาจารย์**



เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหาร ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยอิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามความร่วมมือทาง วิชาการและการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา กับ นพ. Mitsuo Ochi อธิการบดี ม.อิโรชิมา หลังจากที่ทั้งสองสถาบันการศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกันในระดับสำนักวิชา หรือหน่วยงานและทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ระหว่างสำนักวิชานวัตกรรม สังคม มฟล.กับสาขาการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ The Graduate School of International Development and Cooperation แห่ง มหาวิทยาลัยอิโรชิมา โดยร่วมกันดำเนินการแลกเปลี่ยนการวิจัยและร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท แบบสองปริญญา (double master's degree) ในสาขาการพัฒนาระหว่าง ประเทศ (International Development) จึงได้ตกลงลงนามร่วมมือวิชาการกันอย่างเป็น ทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพร้อมขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา-บุคลากร การแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์และ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมมือทางการวิจัยและการประชุมทางวิชาการกันไป